



ประกาศสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสำนักวิทยบริการ
สู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นเป้าหมายหลักที่สำนักวิทยบริการให้ความสำคัญอย่างยิ่ง มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศโดยตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

สำนักวิทยบริการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังนี้

1. กำหนดการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เป็นแผนงานหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. มอบหมายหน้าที่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่จะต้องให้ความสำคัญและร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
3. มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการ การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดการใช้พลังงานและทรัพยากรลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4. สนับสนุนและส่งเสริม การสร้างจิตสำนึกของบุคลากรและผู้ใช้บริการ เพื่อเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีคิด และวิถีชีวิต เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

/5. รมรงค์.....

5. รณรงค์ ส่งเสริม จัดกิจกรรม และเผยแพร่สารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกิจกรรมการลดปริมาณขยะ ลดการใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการชดเชยคาร์บอนทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลตามความเหมาะสม
6. สร้างความตระหนักและดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาประเทศที่เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆ มิติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563



(นางพรพิมล มโนชัย)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ